



**บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โทร. ๐-๓๕๔๓-๔๓๔๘

ที่ สพ ๘๐๓๐๓/๒๕๖๒

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

เรียน พนักงานส่วนตำบล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสำคัญและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และเพื่อพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว และขอให้นำลงเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ยังบุคคลทั่วไปทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ สมประสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

รายงานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวอลจริยธรรมข้าราชการ	โครงการ/กิจกรรม
๑. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม	-จัดทำประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง -จัดทำประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว -โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ	-การลงนามสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชาารัฐ -จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ	-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชน ณ จุดประชาสัมพันธ์ -ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางช่องทาง ดังนี้ ๑. ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ๒. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ; องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ๔. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ : ๐๓๕-๙๖๙๙๑๖ ๕. ร้องเรียนทางโทรสาร : ๐๓๕-๙๖๙๙๑๖ ๖. ทาง Facebook Fanpage : องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ๗. ตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ -โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ -โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ -โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ -โครงการกิจกรรม ๕ส. Big Cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
๔. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	-เผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวผ่านทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว และหนังสือแจ้งเวียน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ	โครงการ/กิจกรรม
๕. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำประกาศนโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว</li> <li>-จัดทำแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>-จัดทำประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี</li> </ul>
๖. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร	<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว</li> <li>-โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</li> <li>-โครงการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แต่งเครื่องแบบสีกาทุกวันจันทร์</li> </ul>